



ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เตือนเกษตรกรดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงปลายฝนต้นหนาว

นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ช่วงปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว ของทุกๆ ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดลพบุรีมักประสบปัญหาสัตว์เลี้ยงเจอโรคระบาดรุนแรง และหนักขึ้น เมื่อเจ้าของปล่อยให้สัตว์เผชิญสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทำให้สัตว์ล้มป่วยและตายลงได้ ทั้งจากโรคปากและเท้าเปื่อย โรคคอบวม โรคคหิวาต์เปิดไก่ เป็นต้น โดยเฉพาะเกษตรกรที่ไม่มีการเตรียมพร้อมอาจต้องประสบปัญหา ดังนั้น ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี จึงขอประกาศเตือนเกษตรกรและมอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรอย่างใกล้ชิด พร้อมทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์ปีกและพื้นที่เสี่ยงต่อโรคระบาดอื่น และให้ความรู้แก่เกษตรกร รวมทั้งประชาชนในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคที่ถูกต้อง

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ควรเฝ้าระวังดูแลสุขภาพสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด ให้สัตว์ปีกนอนที่แห้งหรือในเล้าหรือโรงเรือนที่มีหลังคาและผนังป้องกันลมฝนได้ รวมทั้งทำวัคซีนป้องกันโรคจะช่วยให้สัตว์ปีกแข็งแรงต้านทานโรคได้เป็นอย่างดี

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ สุกรและสัตว์อื่นๆ ควรมีการจัดการและสุขาภิบาลที่ดี ให้สัตว์นอนโรงเรือนที่มีหลังคาและผนังป้องกันลมฝนได้รวมทั้งมีวัสดุปูรอง จัดหาอาหารสัตว์ตามฤดูกาล ให้เพียงพอ ควบคุมการเข้าออกของคน สิ่งของ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำเชื้อโรคเข้าสู่สัตว์เลี้ยงได้ และหมั่นสังเกตอาการของสัตว์ว่ามีอาการป่วยหรือไม่ นอกจากนี้ ช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง ควรระงับการนำสัตว์เข้าใหม่ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรเลือกพันธุ์สัตว์จากแหล่งที่มีความปลอดภัย สัตว์มีที่มาถูกต้อง มีประวัติชัดเจน

เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันในการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ช่วงปลายฝนต้นหนาว ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี จึงได้ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังโรค ทั้งอาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ให้คำแนะนำประชาชน เกษตรกรและวัด ที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีก รวมถึงโค กระบือ แพะ แกะ และสุกร หากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ ไม่ทราบสาเหตุ อย่างนำสัตว์ไปแจกขาย หรือประกอบอาหาร หรือทิ้งซากสัตว์ลงในแหล่งน้ำสาธารณะ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เพื่อดำเนินการควบคุมป้องกันโรคมิให้แพร่ระบาดได้ทันที่

ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขอให้เกษตรกรทำวัคซีนป้องกันโรค ในโค กระบือ แพะ แกะ และสัตว์ปีก ให้ครอบคลุมตามโปรแกรมที่กรมปศุสัตว์กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง และขอให้เกษตรกรหมั่นทำความสะอาดคอกหรือโรงเรือน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคระบาดสัตว์ที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี โทร. 036-423969-70 e-mail : pvlo_lbr@dld.go.th และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้าน เพื่อจะได้ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไม่ให้แพร่กระจายออกไปอย่างทันที่ ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี กล่าวในที่สุด

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
โทรศัพท์ : 036-423969 วันที่ : 8/11/60
ผู้อนุมัติข่าว : นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา
ข่าวโดย : นางสาวบุษบา ถานอาดนา